

ใบความรู้ที่ ๓ เรื่อง กลุ่มผ้าฝ้ายเชิงดอย
หน่วยการเรียนรู้ที่ ๑๓ เรื่อง ท่องไปทั่วถิ่นไทย
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๖ เรื่อง ผลิตภัณฑ์ชุมชน
รายวิชาภาษาไทย รหัสวิชา ท๑๒๑๐๑ ภาคเรียนที่ ๒ ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒

กลุ่มผ้าฝ้ายเชิงดอย

อ. จอมทอง จ. เชียงใหม่



กลุ่มผ้าฝ้ายเชิงดอยได้รวมตัวกันจัดตั้งกลุ่มแปรรูปผ้าฝ้ายขึ้นเมื่อเดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๐ โดยตระหนักถึงปัญหาจากการทอผ้าฝืน แล้วเกิดปัญหาทางการตลาด จึงมีแนวคิดที่จะแปรรูปผ้าฝ้าย ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ ที่มีชื่อเสียง และได้รับการยอมรับว่าผ้าทอของ อ.จอมทองนั้นมีคุณภาพและความสวยงาม จึงได้ริเริ่มการแปรรูปขึ้น จากการร่วมกันคิดร่วมทำของประธานกลุ่มและเพื่อนสมาชิกอีก ๑ คน ต่อมาเมื่อมีความเป็นไปได้ทางการตลาด เริ่มเป็นที่นิยมและยอมรับมากขึ้น จึงได้ขยายกิจการตั้งเป็นกลุ่มชื่อกลุ่มแปรรูปผลิตภัณฑ์จากผ้าบ้านเชิงดอย แต่ก็ติดด้านเงินทุนจึงได้ริเริ่มให้มีการออมทรัพย์เพื่อเป็นทุนดำเนินการหมุนเวียน และส่งเสริมการออมให้กับสมาชิกพร้อมกับชวนผู้สนใจเข้ามาร่วมออม

ทรัพย์สินโดยใช้การปันผลและสวัสดิการเป็นจุดสร้างความสนใจ จึงมีสมาชิกจากกลุ่ม และสมาชิกที่ร่วมออมเงินจำนวน ๕๖ ราย ต่อมาได้เปลี่ยนชื่อจากกลุ่มแปรรูป ผลิตภัณฑ์จากผ้าบ้านเชิงดอยมาเป็นกลุ่ม ผ้าฝ้ายเชิงดอย เนื่องจากการใช้ชื่อกลุ่ม แปรรูปนั้นซ้ำซ้อนกับกลุ่มอื่น ๆ อีกหลายกลุ่ม และเพื่อให้เป็นที่จดจำได้ง่ายยิ่งขึ้น ปัจจุบันกลุ่ม ผ้าฝ้ายเชิงดอยตั้งอยู่ที่ ๑๙๖ หมู่ที่ ๓ ต.สบเตี๊ยะ อ.จอมทอง จ. เชียงใหม่ สร้างงานสร้างรายได้ให้กับสมาชิกกลุ่ม จำนวน ๒๕ คน ส่งเสริมการออม ให้กับสมาชิกและชาวบ้านอีก ๕๖ คน ร่วมมือกับกลุ่มอาชีพอื่น ๆ ในชุมชนจัด สวัสดิการให้กับสมาชิก โดยมุ่งมั่นที่จะเป็นกลุ่มผ้าฝ้ายผลิตงานให้มีคุณภาพ มาตรฐาน สร้างงานสร้างรายได้ให้กับสมาชิกและสร้างชื่อเสียงให้กับชุมชนต่อไป

อัตลักษณ์ชุมชน การใช้หินย้อมผ้า หินโมคคัลลานเป็นหินดินดานสีเทาดำเนินการ ทับถมของซากพืชและสัตว์มาหลายล้านปี หินโมคคัลลานถูกค้นพบโดยปราชญ์ ชาวบ้าน ซึ่งมีเพียงบนดอยโมคคัลลานเท่านั้นจึงได้ทดลองนำมาย้อมผ้าได้ผลออกมา เป็นที่ถูกใจเนื่องจากให้สีสวย ติดคงทนและมีความปลอดภัยทั้งผู้ผลิตและผู้บริโภค

เนื่องจากได้ผ่านการทดสอบจากสถาบันฝ้ายแกมไหมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่สามารถ นำมาเป็นสีย้อมผ้าที่ปลอดภัย และได้ตั้งชื่อสีของหินตามชื่อของภูเขาภูนี้ นามว่า โมคคัลลาน (โมคคัลลานะ) นามของอัครสาวกเบื้องซ้ายของพระพุทธเจ้าตามเรื่อง เล่าประวัติชุมชนว่าดอยแห่งนี้พระโมคคัลลานะ ได้มาปฏิบัติสมาธิ เมื่อครั้งสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ทรงบัญชาให้พระโมคคัลลานะ พร้อมด้วยพระสงฆ์ ๔ รูป มาโปรดเจ้าเมืองจอมทอง ดอยแห่งนี้จึงได้ชื่อว่าดอยโมคคัลลาน